

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

CHAYO – ก็ความน่าจะเป็น ยังมี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ที่ยังคงจั่วหัวให้มันเกี่ยวๆ กับ ตลาด หรือ SET Index ไว้เหมือนเดิม

และใน 2 ครั้งล่าสุด ที่ได้เกริ่นๆ ถึงเรื่องแนวโน้มของ ตลาด ไว้หน่อยๆ ในเรื่องของคลื่น ก็แค่กล่าวๆ ไปตาม ที่มันยังเหลือความน่าจะเป็น หรือ โอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นเอง... ถ้าจะนับคลื่นแอลเสียด ก็เชื่อว่าต้องมีแค่ทางเลือกเดียว ความจริงแล้ว เราต้องนับเพื่อไว้ ถ้าหากไม่เข้าเงื่อนไขนี้ แล้วไปเกิดเข้าไป อยู่ในอีกเงื่อนไขหนึ่ง มันก็อาจจะเกิดขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่งตามมาได้เช่นกัน... ตอนนั้น เหนือเมฆก็คาดว่า น่าจะจบ a b c X a b c ไปแล้ว แต่ก็เหลือบๆ ไปเห็น ถ้าเราจะนับคลื่นขาลง ให้ได้ครบ 5 คลื่นละ อ้าว ยังมี ยังเหลือขาลงอีกคลื่นหนึ่งก็ได้นั้น... ก็เลยเอามาเกริ่นๆ ให้แฟนคลับ แฟนเพจ ได้ลองไปหาดูกันยังไล่ละ เผื่อว่าใครจะเจอเหมือนกัน แล้วเอาเป็นอีกแนวทางในการระวังตัว ซึ่งจุดระวังตัว จะอยู่ตรงไหน ก็ต้องว่ากัน ไปตามนัยสำคัญของแต่ละระดับ แต่จริงๆ ที่เขียนในครั้งที่แล้วนั้น เหนือเมฆเห็นแล้วว่า ถ้าการขึ้นที่ผ่านมา แล้วไปได้เต็มที่ไม่เกิน 1550 นั้น หรือไม่เกิน 1550 จริงๆ แล้วอ่อนตัวลงมา เหนือเมฆจะต้องมาบอกว่า เริ่มต้องมาดูการนับ 5 คลื่นไว้ด้วยแล้วนะ... อีกอย่าง เหนือเมฆก็ยังมองเห็นว่า กระทั่งยังแรงดี แม้จะมีหมี มาตบๆ บ้าง แต่ก็โดนกระตังจัดขึ้นได้มากกว่า เคยเขียนไว้ว่า ถ้าหมีไม่มาพร้อมข่าวร้ายจริงๆ คงชะงะยาก... แต่ก็ไม่ได้คิดเลยเหมือนกันว่า สิ่งที่อยู่เหนือการคาดหมายเล็กๆ จะมาแรงได้ขนาดนี้ ทั้งๆ ที่เหนือเมฆก็คิดนะ ว่าการระบอบรอบใหม่ (ไม่ใช่ระลอก 2) น่าจะต้องมี แต่ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเลขขนาดนี้... มีช่อง ก็มีโอกาส

ดูตามเกม... จะว่าไป โอกาสขึ้นและลง อาจจะมีเท่ากัน แต่ถ้าเห็นตลาดลงได้ขนาดนี้แล้ว

แต่ราคายังไม่ลงเนี่ย ก็น่าจะต้องมีดีๆ อะไรบ้างแหละ... เกมแบบนี้ ก็น่าจะเป็นเกมของนักเก็งกำไรได้

แนวรับ : ... 8.10-7.90 หรือ **ต้องไม่ต่ำกว่า 7.80 น่าจะสวยกว่า**

เป้าหมาย : ... 8.60-8.70 **แค่คิดจะขาย ถ้าผ่านได้ มองยาวๆ ต่อ**

Price Chart...(CHAYO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CHAYO... หรือถ้าจะเล่นตามกรอบของ แนวโน้มขาขึ้น ก็ยังมองไว้ที่ระดับ 11.00 ขึ้นไปได้นะ แต่การผ่านระดับ 8.6-8.7 ไปได้นั้น แนวด้านต่อไป ในทางโครงสร้างแล้ว เราจะไม่เห็น หรือ เรียกว่า การทำ All Time High ได้นั้น เป้าหมาย ก็อาจจะเกินที่คาดได้ แม้ว่าเราจะเห็นว่า โอกาสขึ้นไประดับ 11.0 ได้ และ ถ้าถึงระดับ 11.0 ได้จริง เราก็อาจแค่ คิดจะขาย หรือ ยังไม่ขาย แต่รอดูอาการ หรือ ดูการแกว่งตัวกันอีกทีว่าจะมีรูปแบบอะไรยังไง... แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็ต้องไม่มีการลงมาต่ำกว่า 7.80 ก่อนด้วย หรือ จะเอาสุดๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 7.50 เพราะการต่ำกว่า 7.50 ลงมานั้น ความน่าจะเป็นในทางลงลึกๆ จะมีมาแทนที่ทันที

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน